

เงินไม่มี

รัฐมนตรีแรงงาน ไพฑูรย์ แก้วทอง เปิดตัวคนตกงานที่ไปขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน เฉพาะเดือนมกราคมเดือนเดียวรวมทั้งสิ้น 66,000 คน ยอดคนตกงานพุ่งสูงกว่าปีก่อนถึง 39,000 คน!! เป็นสัญญาณอันตรายว่าจำนวนคนว่างงานจะพุ่งกระฉูดมากขึ้นๆตลอดปีนี้ และจะลากยาวไปถึงปีหน้าแน่นอน นี่ยังไม่รวมแรงงานนอกระบบ และแรงงานจบการศึกษาใหม่ที่กำลังโดนผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจอีกหลายแสนคน เงินอัดฉีดช่วยเหลือคนว่างงานที่รัฐบาลเตรียมไว้ 6,900 ล้านบาท เห็นจะไม่เพียงพอ รัฐบาลจะต้องเตรียมเงินไว้อัดฉีดเพิ่มขึ้นอีกก้อนโต “แม่ลูกจันทร์” หนักใจแทนรัฐบาล เพราะสิ่งที่รัฐบาลประเมินไว้มันเบาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ทำให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เวิร์กอย่างที่รัฐบาลตั้งใจ แต่ถ้าทุ่มเงินอัดฉีดมากเกินไปรัฐบาลจะถึงแตกชะก่อนที่เศรษฐกิจจะฟื้นตัว เนื่องจากรัฐบาลคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ แต่ในความเป็นจริง การจัดเก็บรายได้รัฐบาลน่าจะต่ำกว่าเป้า 15 เปอร์เซ็นต์ หรือการที่รัฐบาลตีปีปโฆษณาว่าผลจาก นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจะทำให้สินค้าส่งออกของไทยปีนี้จะขยายตัวสูงกว่าปีที่แล้วไม่ต่ำกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ พ่อเจ้าประคุณทุนหัว...ฝันไปอะไร?? เอาแค่ยอดส่งออกปีนี้ไม่ต่ำกว่าปีก่อน ก็เก่งตายซักแล้วตัวเอง อย่างไรก็ตาม “แม่ลูกจันทร์” เห็นด้วย กับ “กรณ์ จาติกวณิช” รมว.คลัง ที่ประกาศว่ายุทธศาสตร์กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจาก นี้ไปจะเน้นช่วยเหลือพี่น้องรากหญ้าที่มีฐานะยากจน รัฐบาลจะไม่ลดภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เอาใจพ่อค้ารายใหญ่ๆอย่างที่เรียกร้องกัน เพราะการใช้มาตรการลดภาษียิ่งกลุ่มที่ได้ประโยชน์โดยตรง คือกลุ่มคนรวย ยิ่งลดภาษีมากเท่าไรก็เท่ากับช่วยคนรวยให้รวยยิ่งกว่าเดิม ส่วนคนยากคนจนไม่ได้ประโยชน์ จากการลดภาษีของรัฐบาล

ฉะนั้น รัฐบาลจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์เน้นอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับพี่น้องรากหญ้าโดยตรง เพราะเศรษฐกิจจะฟื้นเร็วหรือฟื้นช้าอยู่ที่คนระดับรากหญ้าเป็นส่วนสำคัญ เอาเถอะ...ถึงจะกลับตัวช้าเกินไป ก็ยังไม่สายเกินไป “แม่ลูกจันทร์” เห็นด้วยที่รัฐบาลเพิ่มงบ ประกันราคาผลผลิตเกษตร เพื่อช่วยให้พี่น้องเกษตรกรขายผลผลิต ในราคาที่เป็นธรรม แต่ปัญหาใหญ่ของพี่น้องเกษตรกรไม่ใช่อยู่ที่ราคาผลผลิตอย่างเดียว ปัญหาสำคัญที่สุดของพี่น้องเกษตรกร ไทยคือไม่มีที่ดินทำกิน ขณะนี้มีพี่น้องเกษตรกรนับแสนรายที่กำลังถูกเบงก์เจ้าหนี้ยึดที่ทำกิน และหมิ่นหนี้รายที่กำลังถูกเจ้าหนี้ยื่นฟ้องเป็นจำเลย ล่าสุด มีที่ดินทำกินที่ถูกฟ้องบังคับคดี 38 ล้านไร่ หรือ 1 ใน 3 ของพื้นที่เกษตร- กรรมทั้งหมดของประเทศไทย สัปดาห์ก่อน รมว.คลัง “กรณ์ จาติกวณิช” หลวมตัวไปปรับปากกับมือบเรื้อขายหนี้สินชวานาวา รัฐบาลจะซื้อที่ดินของเกษตรกร ที่คิดจำนองกับธนาคารไว้ เพื่อให้เกษตรกรที่เป็นเจ้าของเดิมผ่อนชำระหนี้กับรัฐบาลในระยะยาว ตกลงกันเรียบร้อยจะนำเรื่องเสนอขออนุมัติ ครม. ปัญหาอยู่ที่รัฐบาลต้องใช้เงิน “หนึ่งหมื่น เจ็ดพันล้านบาท” ซื้อที่ดินที่ถูกยึดจากธนาคาร แต่รัฐบาลกำลังกระเป๋าทิ้ง ไม่มีปัญหาหาเงินก้อนใหญ่มาเคลียร์หนี้ให้เกษตรกร เมื่อรับปากแล้วทำไม่ได้ เกษตรกรที่กำลังเดือดร้อนก็ไม่พอใจ งานนี้แทนที่รัฐบาลจะได้คะแนน ก็เลยเสียคะแนนไปฟรีๆ ที่หน้าทีหลังถ้าไม่มั่นใจ อย่าไปปรับปาก โคร่งๆเชียว.

“แม่ลูกจันทร์”